

สรุปผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

ลำดับ	วันที่มีมติ/ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี	เรื่อง	รายละเอียด	ผลการดำเนินการ
1	วันที่ 31 ม.ค. 60 (ข้อสั่งการ นรม. ในการประชุม ครม.)	การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ระดับหัวหน้าหน่วยงาน และรองหัวหน้าหน่วยงาน	ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิชณุ เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับหัวหน้าหน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจำอำเภอ และ (2) ระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน เช่น รองปลัดกระทรวง รองอธิบดี โดยหลักสูตรดังกล่าวให้มุ่งเน้นกิจกรรมการระดมความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ทั้งนี้ ให้นำผลการฝึกอบรมของบุคลากรดังกล่าวไปใช้ประกอบการประเมินและกำหนดเป็นคุณสมบัติในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายในอนาคตด้วย	<p>สำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงาน ก.พ. ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และดำเนินการจัดทำหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.) เพื่อปรับกระบวนการทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และศักยภาพความเป็นผู้นำ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์สำหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี (ป.ย.ป. 1) (สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ) หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง <ol style="list-style-type: none"> สำหรับรองอธิบดี (ป.ย.ป. 2/1) (สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบ) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ป.ย.ป. 2/2) (สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ) สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมเปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดหลักสูตรฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในวันที่ 2 มี.ค. 60 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้

ลำดับ	วันที่มีมติ/ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี	เรื่อง	รายละเอียด	ผลการดำเนินการ
				<p>และเข้าใจต่อบริบทใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ตลอดจนสร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล</p> <p>4. ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 กระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบในประเด็นหลักข้างต้น ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Strategic thinking session) โดยเชิญปลัดกระทรวงและอธิบดีร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี</p> <p>5. จัดประชุมปลัดกระทรวงเพื่อนำเสนอร่างผลการประชุมของทั้ง 2 กลุ่มต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยประธานเห็นควรให้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มกับหัวหน้าทีมภาคเอกชนในคณะทำงานสานพลังประชารัฐเพื่อรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนมาประกอบการจัดทำข้อเสนอฯ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น</p> <p>6. จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มกับหัวหน้าทีมภาคเอกชนในคณะทำงานสานพลังประชารัฐ โดยปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มได้นำเสนอผล</p>

ลำดับ	วันที่มีมติ/ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี	เรื่อง	รายละเอียด	ผลการดำเนินการ
				<p>การประชุมกลุ่มเพื่อขอรับความคิดเห็นจากภาคเอกชน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 60 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุม 501 – 502 ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p>7. จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (สำหรับปลัดกระทรวง /อธิบดี) ป.ย.ป. 1 ในวันที่ 22 พ.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวง และเทียบเท่า อธิบดีและเทียบเท่า</p>
2	วันที่ 21 มี.ค. 60 (ข้อสั่งการ นรม. ในการประชุม ครม.)	การขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)	ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยการใช้ดิจิทัลในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประสานให้ทุกหน่วยงานที่มีการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ให้ความสำคัญในการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการให้มากขึ้น เพื่อให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศดีขึ้น เช่น การให้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การให้บริการขอใช้ไฟฟ้าและการให้บริการด้านประกันสังคมทางระบบออนไลน์	สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมระหว่างปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อหารือขอบเขตการดำเนินการแนวทางปฏิบัติ และแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 60 โดยที่ประชุมเห็นว่าข้อสั่งการของ นรม. สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ข (1) และ (2) จึงเห็นควรให้ยึดแนวทางดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน โดยเริ่มจากฐานเดิมที่แต่ละหน่วยงานได้มีการศึกษาแนวทางปฏิบัติไว้แล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เห็นผลสัมฤทธิ์ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2561 เพื่อให้สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ลำดับ	วันที่มีมติ/ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี	เรื่อง	รายละเอียด	ผลการดำเนินการ
3	วันที่ 16 พ.ค. 60 (มติ ครม.)	การปรับโครงสร้างและ อัตรากำลังส่วนราชการใน ภาพรวมทั้งระบบให้สอดคล้อง กับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	ให้สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังส่วน ราชการในภาพรวมทั้งระบบให้สอดคล้องกับภารกิจของ แต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการ ประชาชน รวมถึงการยุบรวมหน่วยงานในที่มีภารกิจ ใกล้เคียงกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนมีความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน (career path) อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนด หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ที่ต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างการเรียกบรรจุจากข้าราชการใหม่ และจากการ คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันของหน่วยงาน เช่น ลูกจ้าง พนักงานราชการ อย่างเหมาะสมด้วย	สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว และจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 60 ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามมติ ครม. วันที่ 16 พ.ค. 60 และบัญชาของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 60 เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ บริหาร และ ข้าราชการ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเสนอเกี่ยวกับ ร่าง แนวทางการปรับโครงสร้างและอัตรากำลังส่วนราชการ และ ร่างการแบ่งส่วนราชการในกรม (แบบมีกลุ่มภารกิจ) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำแนวทางและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม มาจัดทำข้อมูลในรายละเอียดและจะเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ซึ่ง มีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน เพื่อพิจารณา ก่อน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4	วันที่ 20 มิ.ย. 60 (ข้อสั่งการ นรม. ในการประชุม ครม.)	การกำกับติดตามการดำเนินการ ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	ให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำกับติดตามการดำเนินการของ ส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะในส่วนงานบริการประชาชน ทั้งในด้านการลด ขั้นตอนการดำเนินงาน ลดการใช้เอกสาร การลดการใช้ ทรัพยากร รวมทั้งให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน ทั้งนี้ ให้กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการดำเนินการของ ส่วนราชการตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวที่ชัดเจน และรายงานให้ คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะด้วย	1. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอแผนการยกระดับการบริการ ภาครัฐ ระยะที่ 2 ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 60 เพื่อรายงานเกี่ยวกับ (1) แผนการ ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 (2) แผนการจัดทำ แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (3) แผนการพัฒนาระบบ ติดตามการให้บริการ (Tracking system) (4) แผนการอำนวยความสะดวก ในการจูงใจกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับของ ประชาชนต่อการบริการ (Citizen Feedback Survey) (5) แผนการทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จำเป็น ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่
5	วันที่ 4 ก.ค. 60 (ข้อสั่งการ นรม. ในการประชุม ครม.)	การกำกับติดตามการดำเนินการ ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก	ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุม คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 60 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำกับ ติดตามการดำเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม	

ลำดับ	วันที่มีมติ/ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี	เรื่อง	รายละเอียด	ผลการดำเนินการ
		สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	<p>พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยเฉพาะในสำนักงานบริการประชาชน นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดภาระของประชาชนในการที่ต้องนำสำเนาเอกสารมาติดต่อราชการ และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รองรับการติดต่อราชการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ให้นำเสนอแนวทางการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 3 เดือน</p>	<p>เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดกิจกรรมภายใต้แผนงานต่าง ๆ โดยระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้กำหนดกรอบเวลาและเร่งรัดการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี พ.ศ. 2562</p> <p>2. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำแผนกิจกรรมการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาของแผนงานทั้ง 5 แผนงาน ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 60 และจัดประชุมชี้แจงส่วนราชการ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 60 รวมทั้งจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5 แผนงาน</p> <p>3. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ ครม. และจัดส่งแผนการดำเนินงานแผนที่ 1 และแผนที่ 2 มายังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 60</p>
6	วันที่ 1 ส.ค. 60 (ข้อสั่งการ นรม. ในการประชุม ครม.)	การดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	<p>ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดการใช้พลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการทำงาน และปริมาณงานที่ซ้ำซ้อน การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาการทุจริต การเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดแนวทางการรายงานความคืบหน้าและตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินการเพื่อให้ส่วนราชการรายงานผลทุกเดือน และให้สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการนี้ของส่วนราชการทุก 3 เดือน เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ต่อไป</p>	<p>สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2561 ในองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน</p>

ลำดับ	วันที่มีมติ/ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี	เรื่อง	รายละเอียด	ผลการดำเนินการ
7	วันที่ 25 ส.ค. 60 (ข้อสั่งการ นรม. จากรายงานผลการ ดำเนินงานของ สำนักงาน ก.พ.ร. เดือน ก.ค. 60)	การติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการ ปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ และ หน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์	ให้ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าหน่วย ราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 1. การลดกระดาช 2. การใช้ระบบสารสนเทศ 3. การลดพลังงาน 4. การประหยัดงบประมาณ 5. การปราบปรามทุจริต 6. การบูรณาการผลงาน ฯลฯ โดยให้เป็นคะแนนพิเศษ เพื่อนำมาพิจารณาใน การแต่งตั้ง จ่ายค่าตอบแทน หรือปรับย้าย เป็นต้น	สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำข้อสั่งการฯ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ประเมินส่วนราชการและผู้อำนวยการมาจัดทำแนว ทางการประเมินผล ดังนี้ 1. ออกแบบการประเมินผลผู้บริหารองค์การ โดยจะ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ทุก 6 เดือน 2. การประเมินผลการดำเนินการตามข้อสั่งการฯ ปี 2561 จะประเมินผลใน 2 ระบบ คือ การประเมินผลการ ดำเนินงานของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใน 5 องค์ประกอบ ปกติ และการประเมินผลผู้บริหารองค์การตามข้อสั่งการฯ จำนวน 10 เรื่อง
8	วันที่ 29 ส.ค. 60 (ข้อสั่งการ นรม. จาก สรุปผลการประชุม กขร. ครั้งที่ 4/60 เมื่อ วันที่ 5 ก.ค. 60)	ให้มีการประเมินผลโดยประเมิน จากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคคลตามแนวทางที่กำหนด	การปฏิรูประบบราชการ ระบบบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูปข้าราชการ ต้องดำเนินการให้สอดคล้องทั้ง หน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ โดยเฉพาะการ จัดส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการบูรณาการ/การปฏิรูป ประเทศ/ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งให้มีการประเมินผลโดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์การ ปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 1. การมุ่งสู่ THAILAND 4.0 2. การลดการใช้พลังงาน 3. การลดการทุจริต 4. การใช้จ่ายงบประมาณลดลง และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5. การลดงานเอกสาร และลดการใช้กระดาษ ทั้งนี้ ให้เพิ่มเติมหัวข้อการประเมินจากปกติให้ เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ และ มีผลในการพิจารณาแต่งตั้งด้วย	3. การประเมินผลผู้บริหารองค์การในระยะ 6 เดือน แรกของปี 2561 กำหนดให้ประเมินผลผู้บริหารองค์การ ในระดับปลัดกระทรวง/เทียบเท่า อธิบดี/เทียบเท่า ผู้ว่า ราชการจังหวัด นายอำเภอ ก่อน สำหรับท้องถิ่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 90,000 ราย เห็นควรให้ ประสานการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยก่อน เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม และจะ ประเมินผลในรอบ 6 เดือนหลังของปี 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รายงานความก้าวหน้าแนว ทางการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว

ลำดับ	วันที่มีมติ/ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี	เรื่อง	รายละเอียด	ผลการดำเนินการ
9	วันที่ 13 ก.ย. 60 (ข้อสั่งการ นรม. จากรายงานผลการ ดำเนินงานของ สำนักงาน ก.พ.ร. เดือน ส.ค. 60)	การกำหนดแนวทางประเมินผล ผู้นำในองค์กร เพิ่มจากการ ประเมินปกติประจำปี	ให้กำหนดแนวทางประเมินผลผู้นำในองค์กร เพิ่ม จากการประเมินปกติประจำปี เช่น (1) ลดพลังงาน/ ลดเอกสาร/และค่าใช้จ่าย (2) กำกับดูแลการทุจริต (3) วิสัยทัศน์/การบริหารงานในองค์กรที่ริเริ่มแก้ไข/และ ข้อบกพร่อง (4) ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลตามขีดความสามารถ ที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือน (5) การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร (6) การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/ดูแล เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ฯลฯ โดยให้พิจารณากำหนด เพิ่ม 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ประเมินทุก 6 เดือน โดย กลุ่มผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	
10	วันที่ 10 ต.ค. 60 (มติ ครม.)	ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ในการประกอบ ธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)	เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ปรับปรุงแผนการดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) โดยให้กำหนดกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการให้เหมาะสมและชัดเจนมาก ยิ่งขึ้น เพื่อให้มีกิจกรรม/โครงการที่สามารถดำเนินการให้ แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะที่ 1 (ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ให้มากยิ่งขึ้น แล้วให้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง	สำนักงาน ก.พ.ร. ประสานให้กระทรวงดิจิทัลฯ จัดทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการจาก กสทช. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการบรรจุ เข้าวาระการประชุมในเดือนมกราคม 2561 นี้

ลำดับ	วันที่มีมติ/ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี	เรื่อง	รายละเอียด	ผลการดำเนินการ
11	วันที่ 17 ต.ค. 60 (ข้อสั่งการ นรม. ในการประชุม ครม.)	การนำเกณฑ์ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ตามผลการวิจัยของ Measuring Sustainability Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการ	ให้สำนักงาน ก.พ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการนำเกณฑ์ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ 7 ประการ ตามผลการวิจัยของ Measuring Sustainability Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการตามความเหมาะสม เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่ายของบุคลากร การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน การใช้น้ำ การจัดการของเสีย เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผนการจัดการจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ให้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อมในการดำเนินการเป็นหน่วยงานนำร่องก่อน	สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำไปพิจารณาประกอบการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
12	วันที่ 7 พ.ย 60 (ข้อสั่งการ นรม. ในการประชุม ครม.)	การติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับและการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	ตามที่ธนาคารโลกได้เปิดเผยผลสำรวจการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ประจำปี 2561 โดยประเทศไทยได้อันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศทั่วโลก (ปรับตัวดีขึ้น 20 อันดับ จากอันดับที่ 46 เมื่อปี 2560) นั้น ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และให้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับและการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้แก่ทุกภาคส่วนได้ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในเรื่องนี้	สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานรัฐแก่ภาคเอกชน และจัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงบริการเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในวันที่ 15 ม.ค. 61